



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เรื่อง การมอบอำนาจ และมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ที่ ๘๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจ และมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๐ วรรค ๔ “อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ” ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้

๑. นายสกล ศรีอ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว คนที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติหากกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว คนที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว และเพิ่มเติมให้กำกับดูแลการทำงานของพนักงานจ้าง ทั้ง พนักงานจ้างตามภารกิจทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ให้กำกับดูแล กำชับ การทำงานของพนักงานจ้างต้น

๒. นายไสว ชันจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว คนที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติหากกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เท่านั้น โดยให้ดูแล กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปราศจากการประมาทเลินเล่อ และ/หรือ ไม่ทำให้ราชการเสียหายและต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและ/หรือกรอบนโยบาย หากพบว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการส่อไปในทางทุจริต มีขบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สามารถใช้อำนาจถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาวได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งหรืออำนาจหน้าที่ที่ผู้มอบอำนาจ/แต่งตั้ง กำหนด ทั้งนี้ต้องรายงาน
ให้ทราบอยู่เสมอ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว